



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ขอรับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๓๔/๒๕๖๑

ด้วย เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ โพธิ์อยู่ โดยนางสาวกัญญา โพธิ์อยู่ ผู้แทนโดยชอบธรรม โจทก์ ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นฟ้องนายประพันธ์ นัยสุทธิ เป็นจำเลยต่อศาลความว่าโจทก์มีภูมิลำเนาตั้งกล่าวข้างต้น จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๖ โจทก์กับจำเลยได้รู้จักชอบพอกันในฐานะคนรักฉันทูสาว โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย จนในที่สุดโจทก์กับจำเลยก็มาอยู่กินฉันทูสามีภรรยาที่บ้านเช่าเลขที่ ๔๔๔/๒ ถนนริมทางรถไฟฝั่งสถานีรถไฟปากน้ำโพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันโจทก์ยังเช่าบ้านหลังนี้อยู่ โดยมีนางยุ้ง ปรางไท้ มารดาโจทก์มาพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาโจทก์ก็ได้ตั้งครรภ์กับจำเลย จำเลยได้พาโจทก์ไปฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โจทก์ได้คลอดบุตรออกมา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นเพศชาย จำเลยและโจทก์ได้ช่วยกันตั้งชื่อให้ว่า “กัณฑ์พัฒน์” โดยระบุชื่อมารดาว่า กัญญา โพธิ์อยู่ และระบุชื่อบิดาว่า ประพันธ์ นัยสุทธิ ลงในสูติบัตรของบุตรโจทก์ ซึ่งออกให้โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่างอยู่กินกันที่บ้านเช่าดังกล่าว จำเลยได้แนะนำเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ ในระแวกบ้านใกล้เคียงให้ทราบว่าเด็กชายกัณฑ์พัฒน์เป็นบุตรของจำเลยกับโจทก์จำเลยกับโจทก์จำเลยกับโจทก์ได้อยู่เป็นครอบครัวอย่างเปิดเผยเป็นปกติสุขระหว่างสามีภรรยาและบุตรระหว่างอยู่กินด้วยกันจำเลยได้พาโจทก์และเด็กชายกัณฑ์พัฒน์บุตรชายไปนอนที่บ้านนางขวัญเรือน สุวรรณศิริ มารดาของจำเลยเป็นครั้งคราว มูลเหตุแห่งคดีเกิดขึ้นที่บ้านเช่าฝั่งสถานีรถไฟปากน้ำโพ ตำบลปากน้ำโพ ที่โจทก์เช่าอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ประมาณปลายปี ๒๕๖๐ เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ บุตรชายมีอายุได้ประมาณ ๒ ขวบ จำเลยแทนที่จะมีความสุขในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก จำเลยเริ่มออกเที่ยวเตร่ในยามค่ำคืน โดยทอดทิ้งให้โจทก์กับเด็กชายกัณฑ์พัฒน์ บุตรชายให้อยู่กันตามลำพัง ไม่สนใจทำมาหากินเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวและหาเรื่องทะเลาะวิวาท ค่าทอมมาถึงนางยุ้ง ปรางไท้ ซึ่งเป็นมารดาของโจทก์ด้วย อยู่เป็นประจำครั้งสุดท้ายจำเลยได้ทิ้งโจทก์และบุตรชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นและทำการแต่งงานกับหญิงคนใหม่ไม่ใยดีกับคำขอร้องของโจทก์ว่าขอให้เห็นแก่เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ บุตรชายบ้างแต่จำเลยไม่นำพาต่อคำพูดของโจทก์ จำเลยไม่เคยส่งเสียเงินทองเพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูให้โจทก์และบุตรเลย โจทก์จึงได้เดินทางไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอให้เรียกตัวจำเลยมาตกลงไกล่เกลี่ยกัน โดยสำนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิได้มีหนังสือเชิญตัวจำเลยให้มาไกล่เกลี่ยกันกับโจทก์ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยได้รับหนังสือของอัยการฯไว้โดยชอบแล้วแต่ไม่ยอมมาไกล่เกลี่ยโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ โจทก์ต้องทำงานหนักด้วยความเหน็ดเหนื่อยคนเดียวเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพื่อการศึกษาของบุตรและได้นำเด็กชายกัณฑ์พัฒน์ โพธิ์อยู่ ไปฝากนางพรรณ ภูศิริ พี่สะใภ้ของโจทก์

เลี้ยงดูไว้ชั่วคราวที่บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน โจทก์มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายประจำคือ ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘๐๐ บาท ค่าผ่อนรถยนต์มือสองไว้ใช้ประกอบอาชีพ เดือนละ ๔,๓๒๑ บาท ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์เดือนละ ๑,๒๑๐ บาท จ่ายค่าบัตรเครดิต เดือนละ ๑,๔๑๑ บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการศึกษาของโจทก์เดือนละประมาณ ๕,๕๐๐ บาท รวมรายการที่ต้องจ่ายเดือนละ ๑๓,๒๔๒ บาท สำหรับรายได้ของโจทก์ในปัจจุบันมีดังนี้ คือเป็นลูกจ้างขายของในร้านโมจิจันทร์สุวรรณ นครสวรรค์ได้ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท รายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสอง ตามตลาดนัดเดือนละประมาณ ๓,๒๐๐ บาท รวมรายได้เดือนละประมาณ ๑๔,๒๐๐ บาท ส่วนจำเลยปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานช่างของห้างโลตัส สาขาสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร มีรายได้ประจำที่แน่นอนเพียงพอที่จะจ่ายเงินเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายกนต์พัฒน์ในฐานะเป็นบุตรได้ตามสมควร เด็กชายกนต์พัฒน์ โพธิ์อยู่ เป็นบุตรของจำเลยที่เกิดกับโจทก์ที่มีได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย โจทก์เคยชวนจำเลยไปจดทะเบียนรับรองบุตร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อให้เด็กชายกนต์พัฒน์ โพธิ์อยู่ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉยตลอดมา จึงยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กชายกนต์พัฒน์ โพธิ์อยู่ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เป็นรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะบรรลุนิติภาวะและหรือเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร (เด็กชายกนต์พัฒน์ โพธิ์อยู่) บุตรผู้เยาว์ แต่เพียงผู้เดียว ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ เพื่อสงวนใช้คืนกองทุนยุติธรรมมาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดี

ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา และนัดชี้สองสถานและสืบพยานโจทก์วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา จึงประกาศให้จำเลยทราบ วันเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

